

สรุปผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักบรรณสารสนเทศ

สำนักบรรณสารสนเทศโดยคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักบรรณสารสนเทศ ที่ประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรื่อง การคัดลอกทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุดประเภทสื่อโสตทัศน เพื่อให้อัดคล้อยกับแผนยุทธศาสตร์สำนักบรรณสารสนเทศ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) พันธกิจที่ 1 2 3 และ 4 ในด้านการจัดหา จัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล และกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และจัดบริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 นั้น สรุปผลสัมฤทธิ์ได้ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศให้หลากหลายและพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัย เป้าประสงค์ที่ 1 มีทรัพยากรและสารสนเทศให้บริการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามกลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดการ/ติดตาม การจัดหาทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ผลสัมฤทธิ์จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2559 สามารถคัดแยกเทปเสียงที่จะนำมาพัฒนาจากรูปเทปเสียงเดิม ซึ่งไม่มีเครื่องเล่นเทปรองรับการใช้งานแล้ว และอาจมีสภาพชำรุด เพื่อเป็นข้อมูลให้ สทศ. พัฒนา/ปรับปรุงสารสนเทศในเทปเสียงดังกล่าวให้อยู่ในรูปดิจิทัลทั้งในรูปแบบ CD-A, MP 3 และคลังสารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัย เป็นการรักษา/ทำให้มี/จัดหาเนื้อหาสารสนเทศเดิม (เทปเสียงชุดวิชา มสธ.) ให้คงอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ทั้งในรูปสื่อเสียง เช่น MP 3 และในรูปคลังสารสนเทศดิจิทัลของสำนักฯ ในอนาคต รวมทั้งเป็นการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อเสียงที่แสดงประวัติพัฒนาการ และสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคต้นของ มสธ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพที่เอื้อต่อการทำงานและการเรียนรู้ เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพที่เอื้อต่อการทำงานและการให้บริการ ตามกลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุง/แก้ปัญหากายภาพพื้นที่ห้องสมุดให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ ผลสัมฤทธิ์จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2559 คือ ปรับปรุงการจัดการ และการจัดเก็บเพื่อให้บริการเทปเสียงชุดวิชา มสธ. จากรูปแบบเดิม (ที่ไม่มีการผลิตเครื่องเล่นเทปเสียงอีกต่อไป) ให้เหมาะสมตามเทคโนโลยีการผลิตและเผยแพร่สื่อเสียงในปัจจุบัน ซึ่งเอื้อต่อลักษณะและวิธีการปฏิบัติงานและการให้บริการสื่อเสียงที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย